



Bà Ramona Tyson, Tổng Giám Đốc

VIETNAMESE

Ông Marshall D. Orson, Chủ Tịch Hội Đồng

Bà Vickie B. Turner, Phó Chủ Tịch

Ông Stan O. Jester

Tiến Sĩ Michael A. Erwin

Bà Allyson Gevertz

Ông Dijon DaCosta

Tiến Sĩ Joyce Morley

Ngày 19 tháng 6 năm 2020

Kính gửi Các Phụ Huynh, Học Sinh, Nhân Viên và Thành Viên Hội Đồng,

Tôi không thể diễn tả bằng lời sự biết ơn của mình đối với những món quà, những lời ân cần và “những cái ôm” trực tuyến mà tôi đã nhận được khi tôi nghỉ việc tại Học Khu Quận DeKalb sau 33 năm phục vụ. Tôi không biết bản thân mình sẽ làm gì khi nghỉ hưu, nhưng tôi rất hào hứng muốn tìm hiểu!

Khi tôi bước sang chương mới này của cuộc đời, những năm tháng phục vụ trong ngành giáo dục cộng đồng đã khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tất cả chúng ta đều đóng góp để giúp cho hệ thống trường học thành công nhất có thể cho học sinh.

Chúng ta cùng sát cánh trong nhiệm vụ này. Đối với các phụ huynh, giáo viên, hiệu trưởng, chúng tôi không thể thực hiện điều đó nếu không có sự hỗ trợ, tham gia và khuyến khích tích cực của quý vị. Xin đừng chỉ giới hạn công việc của quý vị cho con em mình. Việc hỗ trợ và tham gia tích cực với giáo viên và hiệu trưởng của con quý vị là bắt buộc để đảm bảo thành công của các em. Các bài học ở trường được củng cố tại nhà, và để một học sinh thực sự thành công, việc giảng dạy không kết thúc khi tiếng chuông tan học vang lên.

Học sinh đến trường với khát khao học tập rằng quý vị không bao giờ được dừng lại. Học, học nữa, học mãi! Thế giới quá lớn để ngừng học tập. Chúng tôi, những người đã làm việc nhiều năm sau khi tốt nghiệp trung học và đại học, chưa bao giờ ngừng học tập. Học tập tương đương với sự phát triển, mở rộng và cơ hội. Đừng bao giờ ngừng khát khao học tập.

Đối với những học sinh cuối cấp tốt nghiệp trong năm học khó khăn này, những khó khăn bất ngờ đã dạy cho các em sự linh hoạt. Các em đã học cách xoay chuyển và điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Sự linh hoạt và một thái độ tích cực là những đặc điểm quan trọng sẽ đưa các em tiến xa trong cuộc sống.

Đối với các nhân viên, các bạn thường là những người hùng thầm lặng. Các nhân viên chăm sóc sức khỏe trên khắp thế giới được ca ngợi vì họ đang làm việc để kiểm soát sự lây lan cộng đồng trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các bạn, người làm việc không ngừng nghỉ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác để dạy bảo và hướng dẫn một thế hệ mới, là những người hùng của tôi. Sự thành công trong sự nghiệp của tôi là nhờ sự cống hiến của các bạn đối với học sinh của chúng ta và nghệ thuật giảng dạy và học tập.

Đối với các thành viên hội đồng, cảm ơn vì sự phục vụ cộng đồng, cống hiến, định hướng và tập trung vào sự thành công của học sinh chúng ta.

Gửi tất cả mọi người, cảm ơn vì 33 năm tuyệt vời!